

Nahed Chapman New American Academy

1547 S. Theresa Avenue
St. Louis, MO 63104
Văn phòng 314-776-3285

slps.org/ncaaa

Giờ: 8:05am - 3:02pm

Lớp: K-5

SÁCH KHAI LUẬN

PHỤ HUYNH/ HỌC SINH



*Chúng tôi tin rằng những LÃNH ĐẠO sẽ thay đổi thế giới!
Sức mạnh của chúng tôi là sự đa dạng của chúng tôi!*

VIETNAMESE

Tại sao Cheetah là linh vật của chúng tôi?

Người sáng lập của chúng tôi, cô Nahed Chapman, là một người ủng hộ quyết liệt, người đã đấu tranh nhiệt tình cho những đứa trẻ đến với chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù cô ấy mềm mỏng và tử tế trong cách tiếp cận, nhưng cô ấy rất đam mê và siêng năng trong việc mở đường cho việc giáo dục Học sinh học tiếng Anh tại Trường Công lập St. Louis. Như vậy, trong khi Cheetah dũng mãnh và mạnh mẽ, chúng không gầm gừ hay cao giọng.

NHIỆM VỤ

Chúng tôi tin rằng những LÃNH ĐẠO sẽ thay đổi thế giới!

TẦM NHÌN

Chúng tôi sẽ mô hình hóa các phẩm chất Lãnh đạo để thành công trong tương lai trong khi phục vụ trẻ em toàn diện.

CHEETAH PHÍ

LÃNH ĐẠO thay đổi thế giới!

Tôi là một LÃNH ĐẠO!

Tôi trung thành.

Tôi đồng cảm.

Tôi đánh giá cao.

Tôi đáng tin cậy.

Tôi là một LÃNH ĐẠO!

Tôi đang thay đổi thế giới!

GIAO TIẾP

Trường: 314-776-3285

Văn phòng ESOL: 314-664-1066

Chúng tôi liên lạc qua điện thoại và gặp trực tiếp với các gia đình bằng cách sử dụng sự trợ giúp của thông dịch viên trực tiếp và qua điện thoại. Chúng tôi cũng gửi các cuộc gọi tự động được ghi âm bằng nhiều ngôn ngữ qua điện thoại với thông tin quan trọng áp dụng cho tất cả các gia đình.

Hiệu trưởng, Hiệu phó và Giáo viên của (các) con bạn sẽ gửi các tin nhắn ngắn bằng cách sử dụng Điểm trò chuyện. Tin nhắn sẽ đến dưới dạng tin nhắn văn bản được dịch trên điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng nhưng không nhất thiết phải làm như vậy. Phụ huynh có thể trả lời hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi.

ĐỊA CHỈ HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI THAY ĐỔI

Nếu số điện thoại của bạn thay đổi, vui lòng liên hệ với trường để cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi trong hệ thống của mình. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi luôn có thể liên lạc với bạn. Điều này rất quan trọng trong trường hợp con bạn bị ốm hoặc bị thương ở trường và cần được đón về.

Nếu địa chỉ của bạn thay đổi, vui lòng liên hệ với trường để cho chúng tôi biết. Bằng chứng về địa chỉ (hợp đồng thuê nhà, hóa đơn tiện ích, v.v.) sẽ cần được cung cấp để chúng tôi thực hiện các thay đổi trong hệ thống của mình. Sau khi thay đổi được thực hiện, chúng tôi có thể yêu cầu vận chuyển mới.

KỶ VỌNG CHO HÀNH VI

Học sinh tại Nahed Chapman New American Academy là những **LÃNH ĐẠO!**
Các giá trị Lãnh đạo của chúng tôi là **TRUNG THÀNH, ĐỒNG CẢM, ĐÁNH GIÁ và ĐÁNG TIN CẬY.**

Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải dạy học sinh cách thể hiện lòng trung thành, sự đồng cảm, sự đánh giá cao và sự tin cậy. Bạn có thể tìm thấy Ma trận Kỳ vọng của chúng tôi ở cuối Sổ tay này.

Trường Công lập St. Louis ban hành **Sổ tay Quy tắc Ứng xử của Học sinh** cho mọi học sinh. Vui lòng xem lại Sổ tay này với (các) con của bạn tại nhà. Trong trường hợp hành vi trở thành mối lo ngại, các quy trình kỷ luật được nêu trong Sổ tay Quy tắc Ứng xử của Học sinh sẽ được tuân theo.

SỰ THAM DỰ

Để con bạn thành công, con bạn phải đi học đều đặn và đến trường đúng giờ. Khi học sinh vắng mặt hoặc đi học muộn, các em khó theo kịp hướng dẫn và tuân thủ các nề nếp khi trở lại trường.

Nếu con bạn sắp nghỉ học, vui lòng liên hệ với nhà trường. Sự vắng mặt sau đó sẽ được xác minh. Sự vắng mặt sẽ vẫn được tính vào hồ sơ chuyên cần của con bạn.

Việc đi học là BẮT BUỘC ở bang Missouri. Phụ huynh của học sinh vắng mặt quá nhiều sẽ nhận được điện thoại, thư từ và nhân viên nhà trường đến thăm nhà. Nếu một học sinh vắng mặt từ 10 lần trở lên, thì một báo cáo sẽ được gửi đến Ban Dịch vụ Trẻ em Missouri. Cha mẹ cũng có thể bị phạt vì không cho con đi học.

BỮA SÁNG

Bữa sáng miễn phí được phục vụ cho tất cả học sinh từ **7:40 sáng đến 8:00 sáng.**

ĐẾN/TRẢ HÀNG HÀNG NGÀY

Lớp học bắt đầu nhanh chóng lúc **8:05 sáng.** Học sinh tan học lúc **3:02 chiều.**

Cửa vào trường bị khóa hàng ngày. Điều này là vì sự an toàn của học sinh và nhân viên.

Khi đến thăm trường, hãy đến Cửa 1 ở phía trước và bấm chuông. Khi bạn được nhận vào tòa nhà, vui lòng báo cáo với Văn phòng chính.

Không đưa (các) con bạn đến trường trước 7:35 sáng. Nếu sinh viên đến trước 8:00, họ phải vào Cửa 2 phía trước tòa nhà. Nếu sinh viên đến sau 8:00, họ phải đến Cửa 1 trước tòa nhà và bấm chuông.

KHÔNG học sinh nào được giao cho bất kỳ ai khác ngoài cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc những người được ủy quyền đón con bạn. Phụ huynh/người giám hộ phải cung cấp giấy ủy quyền bằng văn bản cho người khác đến đón con của họ.

VỀ SỚM

Vui lòng đón con bạn sớm chỉ trong trường hợp khẩn cấp hoặc các cuộc hẹn bắt buộc. Việc về sớm cản trở quá trình học tập không chỉ của con bạn mà còn của tất cả các trẻ khác trong lớp. Việc về sớm tích lũy và sẽ được tính vào hồ sơ chuyên cần của con bạn.

Nếu bạn định đón con sớm, vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin cho nhà trường để thông báo trước cho chúng tôi. Không nên đón trễ trong khoảng thời gian từ 2:30 đến 3:00 chiều. Điều này can thiệp vào quá trình sa thải của chúng tôi.

ĐÓN LÚC 3:00

Nếu bạn định đón con mình vào cuối ngày học, phụ huynh hoặc người giám hộ phải gọi điện hoặc nhắn tin cho trường trước 2:00 để thông báo cho chúng tôi.

Khi bạn đón con mình, hãy lái xe đến cuối đại lộ Theresa và ở trong xe của bạn. Chúng tôi sẽ đưa con bạn ra khỏi cửa trước của tòa nhà lúc 3:00.

ĐIỆN THOẠI CẦM TAY

Học sinh không nên có điện thoại di động ở trường. Nếu một học sinh được nhìn thấy với một chiếc điện thoại, họ sẽ được nhắc nhở một lần để cất nó đi. Nếu họ không tuân thủ và điện thoại được nhìn thấy một lần nữa, nó sẽ bị Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó thu giữ. Phụ huynh/người giám hộ phải nhặt nó lên. ***Nhà trường không chịu trách nhiệm về điện thoại di động bị mất hoặc bị đánh cắp.***

TRANG PHỤC ĐI HỌC PHÙ HỢP

Đồng phục học sinh là **BẮT BUỘC** tại Nahed Chapman New American Academy.

Đồng phục học sinh bao gồm những điều sau đây:

- Áo sơ mi polo có cổ, hai hàng khuy màu Xanh nhạt, Xanh hải quân, Đỏ hoặc Trắng
- Quần kaki hoặc xanh navy
- Quần đùi hoặc váy kaki hoặc xanh nước biển có độ dài phù hợp

Học sinh sẽ **KHÔNG** được phép mặc những thứ sau:

- Trang phục quá hở hang như: váy ngắn, quần đùi ngắn, váy ngắn/bó sát, áo hai dây, áo khoét cổ sâu, áo hở hang
- Áo hở bụng/lưng và/hoặc ngực; quần có lỗ sản xuất; quần chùng xuống quanh eo để lộ quần đùi, quần lót hoặc mông
- Quần áo quảng cáo rượu, thuốc lá hoặc các chất bị kiểm soát, có chữ viết thô tục, đề cập đến tình dục, biểu tượng băng đảng, v.v.
- Bất kỳ trang phục nào khác, được Hiệu trưởng xác định là không phù hợp theo tiêu chuẩn của trường

Các yêu cầu bổ sung:

- Không được phép đội mũ hoặc mũ trùm đầu dưới bất kỳ hình thức nào trong khuôn viên trường học.
- Tất cả các đường viền váy phải dài dưới đầu ngón tay khi hai cánh tay giữ thẳng ở hai bên.
- Áo cánh hoặc áo sơ mi phải được nhét vào trong quần.
- Giày dép phải vừa chân (không dép xỏ ngón hoặc dép xỏ ngón)

THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT

Các đài phát thanh và truyền hình địa phương sẽ đưa tin về việc đóng cửa trường học theo quyết định của Giám đốc Nhà trường. Mọi trường học đóng cửa cũng sẽ được thông báo trên trang web của học khu (www.slps.org).

Khi trường học đóng cửa, **KHÔNG CÓ NHÂN VIÊN** túc trực tại Nahed Chapman New American Academy.

NỘI QUY/QUY ĐỊNH XE BUÝT

Trường Công Lập St. Louis ký hợp đồng với Xe Buýt Trường Trung Tâm Missouri cho các xe buýt của họ. Phụ huynh có thể tải xuống ứng dụng “Xe buýt đến đây” để theo dõi xe buýt của con mình. Hướng dẫn tải xuống ứng dụng có sẵn bằng các ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn bằng cách làm theo liên kết dưới đây. Bạn sẽ cần mã số học sinh của con bạn để hoàn tất quy trình.

<https://www.slps.org/Page/76310>

Tất cả học sinh phải tuân theo các quy tắc do Chính sách của Hội đồng Nhà trường SLPS đặt ra khi đi xe buýt đến trường và về nhà. **Phụ huynh và học sinh phải nhớ rằng, đi xe buýt là một đặc ân, không phải là quyền, có nghĩa là nó có thể bị tước bỏ nếu hành vi của học sinh dẫn đến hành động đó.**

AN TOÀN là ưu tiên hàng đầu khi đưa đón học sinh đến trường và về nhà. Người lái xe phải tập trung vào việc lái xe và không thể bị phân tâm bởi hành vi của bất kỳ học sinh nào.

Nếu một học sinh gây nguy hiểm cho sự an toàn của người khác khi đi xe buýt, tài xế sẽ hoàn thành Báo cáo Kỷ luật và nộp cho Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó. Tùy thuộc vào việc vi phạm các quy tắc, học sinh có thể bị đình chỉ xe buýt trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời gian bị đình chỉ xe buýt, học sinh vẫn phải đến trường. Phụ huynh chịu trách nhiệm đưa đón học sinh đến trường trong thời gian Đình chỉ Xe buýt.

Buổi chiều phụ huynh/người giám hộ phải có mặt tại bến xe buýt để đón học sinh mẫu giáo và lớp một. **Nếu học sinh mẫu giáo hoặc lớp một được phép xuống xe buýt cùng với anh chị lớn hơn, phụ huynh/người giám hộ phải cung cấp giấy ủy quyền bằng văn bản.**

CÁC MẶT HÀNG BỊ MẤT HOẶC BỊ TRẤM CẤM

Không được mang nhiều tiền mặt, đồ chơi, trò chơi và/hoặc điện thoại di động đến trường.

Nhà trường **không** chịu trách nhiệm cho việc thay thế bất kỳ tài sản, tiền bạc hoặc vật dụng cá nhân nào khác bị thất lạc hoặc bị lấy mất.

Nhà trường **không** chịu trách nhiệm điều tra bất kỳ sự cố mất mát hoặc đánh cắp tài sản nào.

THUỐC HỌC SINH

Nếu có thể, nên dùng thuốc tại nhà.

Khi các loại thuốc phải được y tá của trường cho uống tại trường, **TẤT CẢ** các loại thuốc phải được kèm theo:

- ✓ Giấy của bác sĩ yêu cầu cho uống thuốc tại trường
- ✓ Thư cho phép của phụ huynh (có được từ y tá của trường)
- ✓ Tất cả thuốc **PHẢI** được đựng trong hộp ban đầu
Tên bác sĩ và địa chỉ nhà thuốc

Các loại thuốc được gửi đến trường mà không có ghi chú của bác sĩ sẽ không được sử dụng tại trường.

Phụ huynh được hoan nghênh và khuyến khích cho học sinh uống thuốc tại trường bất cứ khi nào có thể.

TRẺ EM BỊ BỆNH

Nếu con bạn bị ốm ở trường, Y tá sẽ liên hệ với bạn để đón con bạn.

Cha mẹ, người giám hộ hoặc người liên hệ khẩn cấp có tên trong Mẫu Giới thiệu Khẩn cấp phải đến đón trẻ ngay khi được liên hệ.

Con của bạn SẼ KHÔNG ĐƯỢC GIAO cho bất kỳ ai không có tên trong mẫu giới thiệu khẩn cấp.

Đảm bảo rằng bạn luôn có số điện thoại đang hoạt động trong hồ sơ tại văn phòng.

HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH

Họp phụ huynh được tổ chức hai lần trong năm học, vào tháng 10 và tháng 3. Điều bắt buộc là bạn phải tham dự.

Phụ huynh có thể sắp xếp các cuộc họp vào những thời điểm khác trong năm. Vui lòng liên hệ với giáo viên của con bạn hoặc Hiệu trưởng để sắp xếp một cuộc họp. Vui lòng không xuất hiện bất cứ lúc nào để mong nói chuyện với giáo viên của con bạn. Giáo viên tham gia với học sinh của họ, giảng dạy các bài học trong hầu hết thời gian trong ngày. Giáo viên có thể sẵn sàng trong thời gian lập kế hoạch để tổ chức một cuộc họp.

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Phụ huynh, lãnh đạo cộng đồng, bạn bè và người thân được mời tham gia tình nguyện tại Nahed Chapman New American Academy.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng đến trường để nhận đơn đăng ký tình nguyện hoặc liên hệ với Chuyên gia Cộng đồng Gia đình để biết thêm thông tin.

Ma trận hành vi toàn trường NCNA							
	Lớp học	Hành lang	Nhà vệ sinh	Căn tin	Xe buýt	Đến/Đi	Sân chơi
Cấp độ giọng nói	Thay đổi	1	0	2	1	1	Thay đổi
Lòng trung thành (Bản thân, Người khác, Tài sản)	Giữ tay, chân và đồ vật cho riêng mình. Hãy trung thực với chính mình và những người khác.	Đi bên phải.	Vào/ra kịp thời. Chỉ giữ nước trong bồn rửa. Tiết kiệm tài nguyên phòng tắm. Dọn dẹp sau khi bản thân và những người khác.	Chọn thức ăn nhanh chóng. Ở trên một đường thẳng. Dọn dẹp sau khi bản thân và những người khác.	Hãy lắng nghe cẩn thận người lái xe. Ngồi hướng về phía trước. Giữ tay và các đồ vật khác bên trong xe buýt. Vẫn ngồi cho toàn bộ chuyến đi. Đặt ba lô trong lòng bạn.	Lên xe buýt và xuống xe buýt từ từ. Quan sát trước khi băng qua đường. Lên xe buýt và ngồi ngay lập tức.	Sử dụng thiết bị đúng cách. Hãy lựa chọn an toàn.
Đồng cảm	Lắng nghe khi người khác nói và chờ đến lượt mình.	Mỉm cười và vẫy tay với những người khác đi ngang qua bạn.	Nếu ai đó cần giúp đỡ, hãy nói với người lớn.	Ngồi với nhiều bạn bè. Mời những người khác đang ngồi một mình tham gia cùng bạn.	Tìm kiếm những sinh viên cần giúp đỡ và cung cấp hỗ trợ.	Khi xuống xe buýt, hãy đợi đến lượt mình. Cho phép trẻ nhỏ lên và xuống trước.	Cho phép bản thân và những người khác phạm sai lầm. Bao gồm những người khác.
Sự đánh giá	Sử dụng ngôn ngữ tích cực và phù hợp.	Bước đi lặng lẽ. Giữ tay bên cạnh bạn. Giữ tay khỏi tất cả các màn hình hành lang.	Hãy để mắt đến chính mình chứ không phải người khác. Nhặt rác và bỏ vào thùng rác. Bồn cầu xả nước. Đi cẩn thận. Tắt nước.	Làm theo hướng dẫn của nhân viên lần đầu tiên được đưa ra. Sử dụng ngôn ngữ tích cực. Nói làm ơn và cảm ơn.	Lên xe buýt một cách có trật tự. Sử dụng ngôn ngữ tích cực và phù hợp. Hãy lắng nghe cẩn thận tài xế xe buýt. Nhặt rác và bỏ vào thùng rác.	Sử dụng ngôn ngữ tích cực và phù hợp. Cởi bỏ mũ trùm đầu và mũ khi ở trong nhà.	Chia sẻ. Kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Hãy tích cực nếu bạn thua-Tinh thần thể thao tốt.
Đáng tin cậy	Hãy nỗ lực hết mình. Thực hiện theo các hướng dẫn lần đầu tiên được đưa ra	Đi thẳng vào lớp học của bạn. Lúc nào cũng có pass. Nhặt rác bỏ vào thùng rác.	Báo cáo hình vẽ bậy hoặc thiệt hại cho nhân viên. Vứt khăn giấy vào thùng rác.	Khi được hướng dẫn, hãy dọn dẹp khu vực của bạn và vứt rác. Ghi nhớ số học sinh của bạn.	Đi xe buýt của riêng bạn. Đảm bảo anh chị em đi xe buýt.	Im lặng chờ hướng dẫn trong một dòng tếp. Đến bến xe buýt sớm 10 phút. Mặc đồng phục vào. Đến trường chuẩn bị đầy đủ đồ đạc.	Chăm sóc thiết bị.